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เสขาบการสภาๆ - การประชุมลภาองค์การบรึหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลมัยสามญ สมัยแรก ครั้งที ๒ ทีจะเริ่มในเวลานี้ เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพน 
ไล้คำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบการประชุมสภาท้องถิบ 
พ .ค. ๒๕๔๗ แท ้ไขเพ ิ่ม เด ิมถ ึง {ฉบับหึ ๒) พ .ศ .๒๕๕๔ โดยม ีสมาช ิกสภาองค ์การบร ิห าร 
ส ่วนจังหวัดล ้าพ ูน ลงน ามและเข ้าร ่วมประช ุมจำนวน ๒๒ ท่าน เม ื่อท ีประช ุมพร้อมแล ้ว 
จ ึงขอเรียนเช ิญประธานสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดล ้าพูน จุดรูป เทียบ บูชาพระรัตนตรัย 
พร้อมทั้งทำหน้าทีประธาบสภา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารสิรันจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยนรก คร้ังที ๒ ประจำปี พ.ค. ๒๕๖๕ คามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันนี้ท ่านสมาชกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล้าพูน ไล้เข ้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๒ ท่าน ซึ่งมีผ้เข้าร่วมประชุมไม่น ้อยกว่ากงหนึ่ง ถือว่าครบ 
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเป็ดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลมัยสามัญ สมัยแรก 
คร้ังที ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บัดน้ี

ดังต่อใบน้ี
- ผมขอ■ เริ่มดำเ.น ินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที ๑ เรื่องทีประธานจะแจ้งต่อทีประชุม

ประธานลภาฯ - ระเบียบวาระที ๑ เร่ืองทีประธาบจะแจ้งต่อทีประชุม
- ไม่มีนะครับ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที © 
ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๕ เมื่อวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕

ประธานสภาฯ - ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข ้อบ ังด ับ
การประชุมสภาห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๔๕๔ ข้อ cnen กำหนดให้ 
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัฅนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทีประชุมได้พิจารณา 
รับรอง

- ต ่อ ไ ป เบ น ก า ร ร ับ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุม  
สภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ๑ ประจำป ี พ .ค .๒๔๖๔ 
เม่ือวันที ร ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะแก้เขถ้อยคำใบรายงานการประชุมหรือไม่



ประรานสภาฯ - ถ้าไม่มิ ถ ือวาที่บระขุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค ์การบริหารสวนจังหวัคสำพ ูน สมยสามพ ลม'ยแรก ครั้งที ๑ ประจำยี! พ..'ค.๒๕๖๕ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๔๖๔

- 'ต่อไปเป็น ระเบียบวาระหึ ๓

ระเบียบวาระที่ 01 ญัตติขอความเห็นชอบบันหกข้อตกสงความร่วมมือโน
การบ ัดการขยะม ูลฝอยช ุมซนขององค ์กรปกครอง 
ส ่ ว น ห ้ อ ง ถ ิ ่ น ภ า ย ใ น ก ล ุ ่ ม พ ื ้ น ท ี ่  ( Clusters) 
บ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน  ร ะ ห ว ่ า ง อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น  
บังหวัดลำพูน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ประรานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนบังหวัดลำพูน ไล้เสนอ
ญัตติซอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) บังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ซึ๋งรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกหานแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนบังหวัดลำพูน
-เรขนประ'ธิาบ่สภา อ งคการปริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติพุกท่าน
ด ้ว ย ค ณ ะ ก ร รม ก ารจ ัด ก ารล งป ฏ ิก ูล แ ล ะ ม ูล ฝ อ ย  

จังหวัดลำพูน ได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เห็นชอบให้ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของเทศบาล 
ตำบลมะเขือแจ้เจ้าภาพโซนเหนือ และเทศบาลตำบลวังดิน .จ้าภาพโซนใต้ ในการรวมกลุ่ม Clusters 
เนื่องจากประสบป้ญหาในการขอใช้สถานที่และการยอมรับจากภาคประชาชน และไค้มิมติเห็นขอบ 
ให ้เปลี่ยนแปลงยุบรวมกลุ่ม Clusters โดยมอบหมายให ้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รับเป็นเจัาภาพหลักกลุ่มพื้นที่ใ.นการจัด.กภรมูลฝอย (Clusters) จังหวัดลำพูน ซึ่งองค์ทารบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูบ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และได้ดำเนินการใบส่วนของเทศบาล เมื่อวันที่ 
๒๙ ธ ันวาคม ๒๔๖๔ แ ล ะ อ งค ์ก ารบ ร ิห าร ส ่ว น ต ำบ ล  เม ื่อว ันท ี่ ๒ ก ุมภาพ ัน ธ ์ ๒๔๖๔ 
ครบท้ัง ๔๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังน้ี

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
ร).๑ เพื่อการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย 

ตามนัยมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๔€ท๗ , 
มาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ , มาตรา ๔๔ (๘) (๙) แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค. ๒๔๔๐ 1 ประกอบกับ (๒) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๔®) ออกตาม 
ความในพระราชบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  พ .ศ. ๒๔๔๐ มาลรา ๑๖ (๑๗) (๑๘)



มาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอกนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ ^ ระราชบ ัญญ ัต ิร ักษาความสะอาดและความเป ็นระเป ียบเรียบร้อย 
ของ,บ้านเมอง (อบพน ©) พ.ศ.๒๔ไว๐ และทีแก้ไขเพ่ิมเฅม และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวช้อง

๑.๒ เพื่อร่วมมิอ!M นการจัดการขยะมูลฝอยให้เบนไป 
ตามนโยบายชองรัฐปาล และกระทรวงม่หาดไทย ซ็งมีนโยบายให้มีการรวมกลุนพื้นทีในกๆรจัดการ 
ขยะมูลฝอย (Clusters) ชององค์กรบกครองส่วนท้องถ่ิน

๑.๓ เพ็อเบนการแก้ไขปัญหาในการกำจัดขยะและจัดหา
พื้นที่การกำจัดขยะโดยเร่งด่วน

ร}.๔ เพ ื่อ เบ น ก าร แ ก ้ไ ข ป ัญ ห าข ย ะ ร ะ ยะ ย าว ให ้ม ิ 
ประสิทธิภาพและเกิดความยงยืน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ข้อ ๒ กรอบแนวหางความร่วมมีอ 
๒.® อ งค ์ก รป ก ค ร อ งส ่ว น ห ้อ งถ ิ่น  เห ็น พ ้องให ้ 

องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนเป ็นเจ ัาภาพหลัก ในการจัดการขยะมูลฝออชุมซนที่เก ิดข ึ้น 
ภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน และพร้อมที่ชุะร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการชดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้ไปใบทิศทางเดียวก้น

๒.๒ องค์การปริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับหำการกำจัด 
ซยะม ูลฝอย ข ึ้งห ม ายความ ถ ึง  เศ ษ กระด าษ  เฅษ ผา เศ ษ อ าห าร เศษสินค ้า ถ ุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส ่อาหาร ขวด พลาสติก รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก ็บกวาดจากถนน ลลาต หรือที่อึ่น 
ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๔ โคยโม่รวมถึงขยะม ูลฝอยที่เก ิดจาก 
กระบวนการผล้ตของโรงงาบอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ค. ๒๔๓๔

๒.๓ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่าย
ในภารกำจัดชยะมูลฝอย ในอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในอัตราไม่น้อยกวา 
๔๐๐ บาท (ห ้าร้อยบาท) ต่อตัน หรีอในอัตราไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเป็นการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

ที่มิลักษณะดังต่อไปน
๒.๔ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น จะไม่นำขยะมูลฝอย 

ส่งมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรชององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑). ขยะมูลฝอยที่มีสารก้มมันตภาพรังสีเจือปน 
๒). ขยะมูลฝอยที่มิการปะปน'ของเขื้อโรค-จาก

สถานพยาบาลต่างๆ

เบนวัตถุระเบิด
๓). ช ยะมู ล ฝ 0 ย ที มีคุ ณ ลัก ษ ณ ะ ร ะเบิดได้ หริ อ

W a ste )

๔). ขยะม ูลฝอยอ ุตส าห กรรม (Hazardous



๖

๕). สารเคมีอุตราหกรรม 
๖). ขยะฅ ิค เชื้อ ข ยะ อ ัน ต รายแ f  ะขยะ กาก

อุตสาหกรรม
๒.๕ อ าค ์ก รบ ก ค รอ งส ่วน ท ้อ งถน3 บ ด ีจ ะ ป I บัต 

ตามคำแนะน์าฃององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน เพื่อLifนการส่งเสริมและรักษาคุraภาพสิงแวดล้อม
อ .๖ ห ากเก ิดความ เส ียห า"ย,ใโดๆ  แก่ผู-ป'ฎบัตงาน 

ในสถานที่กำจัตชยะมูลฝอยและทรัพย์สินชององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อันเนองมาจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมได้ปฎไjliให้เป็นไปตามบนทึกข้อตกลงข้อใดฃ้อหนง องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดเพเกประการ

ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันดำเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นระยะเวลา ๒(ะ ปี (รลบหาบ) หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้เป็นไป 
ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๔, แมนการดำเนินงานและการบริหารการใช้จ่าย
ดามโครงการ ให้ทั้งลองฝ่ายแยกดำเนินงานไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕. งบประมาณในการดำเนินงาน ให้ทั้งสองฝ่าย 
แยกดำเนินงานไบ๒ามระเบียบชองทางราชการที่บัยวข้อง ....... ...... ..... .....

ข้อ ๖. จอบเขตครามร ับผ ิดขอบและก ิจกรรมของ
การจัดบริการสาธารณะ

๖ .๑ องค์กรปกครองส่วนท้องลิน 0นดีมอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ทำหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำเข ้ามากำจ ัด ณ คูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
ช็่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนจะดำเนินการก่อสร้าง หลังจากที่ได้รัชอนญาตให้ดำเนินการ 
โครงการจากกระหรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติรักษาครามสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ กฎกระทรวงและประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยห่ีเกื่ยวข้อง

๖.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัคสำพูน สามารถจัดการ 
ม ูล ฝ อ ยด ้วยต น เอ งห ร ือ ม อ บ ให ้เอ ก ช น ด ำเน ิน ก ารแท น ห ร ือ ร ่วม ด ำเน ิน ก ารก ับ เอ ก ช น ได ้ 
ตามกฎหมายและระเบียบทึเกี่ยวข้อง

๖.๓ อ ง ค ์ก าร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ส ำพ ูน  
จะดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวรีการแปรสภาพมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า

ข้อ ๗. องค์กรปกครองส่วน1ท้องถบ ที่ลงนามในบันทึก 
ข้อดกลงความร่วมมือฉบับนี้ต้องนำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ฃอรันความเห็นขอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องก่ีนของตน

ข้อ ๘. ภายหลังจากทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับจัดทำ 
บริการสาธารณะด้านการกำจัดขยะมูลฝอยฉบับนี้แล้ว เพื่อให้มีผลโนทางกฎหมายเพื่อประโยชน์



ๆ;องท้ังสองฝ่ายน้ัน ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการทำสัญญา เพื่อใฬ้เป็นไปฅามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔® ข้อ ®๔ รายละเอียดตามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือๆ ห่ืโค้ส่งให้กับสมาขิกทุกทานแล้ว

เพื่อให้การปฏิบ ัต ิเป ็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
กระจายอำนไจให ้นก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น เรื่อง การทาความตกลงร่วมมือกับจ!ตใ'ไา 
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ข้อ ๒ วรรคท้าย 
ระบุวา ในการจักท้าบันห็กข้อตกลงตามวรรคหนง ให้อง:ค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประซมปรึกษาหารือ 
ร่วมกันโดยจัดทำบันท้กจ้อตกลงเป็นหนังสือ และนาเสนอสภาท้องถิ่น'ของแต่ละ แห้งพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบ ัต ิตามกฎหมายจัดเงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนั้ให้รายงาน 
และจัดส่งสำเนาบันทึกจ้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ดงน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังขอเสนอญัตติ 
ขอความเห็นซอบบันทึกจ้อตกลงความร่วมมือ ใบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความ 
เห็บชอบต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพื่มเติม หรือไม่
- เซิญท่านชัยณรงค์ ครับ

นายชัยณรงค์ ภู่ฟิสิฐ - เรียนประธานสภาองค์การ นริหารลวนจังหวัดทาพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหา รส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเก ียรติทุกท่าน กระผมนายซัยณรงค์ ภู่พิสิฐ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

จากถ้อยแถลงของท่านนายกในเรื่องของการคำเนินการ 
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยใด้มีการทำบันทึก 
ลงนามข้อตกลง MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน 
และทานนายกได้แถลงญัตติในข้อที่ ๖.๒ ว่าทางองค์การบริหารสวนจังหวัดลำพูน สามารถดำเนินการได้ 
เองหรือดำเน ินการร่วมกับบริษ ัทเอกซน ผมเองกีม ีประเด ้นข้อห ่วงใยเพราะตามหนังล ือของ 
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำพูน ท่ีได้กำหนดให้จังหวัดลำพูน.แบ่งคลัสเตอร์การ 
จัดการสิ่งปฏิก ูลและขยะมูลฝอยชุมซนออกเบนลองกลุ่ม ค ือคส ัสเตอร์เทศบาลตำบลมะเข ือแจ้ 
และคลัสเตอร์ที่สองคือเทศบาลตำบลวังติน ซึ่งทั้งสองกลุ่มบี้ก็ได้มีนิญหาไม่สามารถคำเนินการได้ 
โดยทางเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ประสบปีญหาเที่ยวกับแบบแปลน บริษัทเอกชนไม่ส่งแบบแปลนให้ 
ประกอบกับการขอไซ้พื้นที่มีความยุงยากบริเวณพื้นที่ไม่เพียงพอ และการยอมรับของภาคประชาชน 
ในพ้ืนท่ี ในขณะที่ทางเทศบาลตำบลวังดินก็มีบัญหา เนื่องจากบริษัทเอกชนที่เจ้ามาร่วมลงทุนไม่ได้เซ้า 
มาคำเนินการแต่อย่างใด ประกอบกับการใช้พื้นที่และการยอมรับชองภาคประซาซบ สิงที่ผมอยาก 
จะผ่ากท่านประธานสภาถึงฝ่ายบริหาร คือในเรื่องซองการออก•แบบโรงงานศูนย์บริหารจัดการบี้ 
จำเป็นต้องใช้ความร้และเทคนิคขั้นสง ซึ่งผมเชื่อว่าทางองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพนต้องร่วมกับ



บรษัทเอกชนอย่างแน่นอน เพราะศักยภาพของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเอง อาจจะยังไม่ 
เพียงพอที่จะดำเนินการออกแบบ'ถูนย์บริหารจัดการ ศังนั้นในการดรเนินการกับทางบริษัทเอกซนนั้น 
ก็อยากไห้เป็นบริษัทหี่มีประสบการณ์ มความเความลามารถ มีผลงานที่ซดเจน จะมองแดํ๒ ด้านซอง 
ความคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้ เพราะสิงที่จะเกิด™ามมาจะเป็นฟองของผลกระทบกบภาคประชาชน 
ในพื้นท่ี และอีกประเด็นหนึ่งเอฟองของการทำความเช้าใจกับพี่น้องประซาซนในพื้นที่ ซึ่งผมเชื่อว่า 
ทางฒาฐกสัภาหลายหานอยากทราบวึ่าพ ี๋นท ี่ในกรรดาเน ินการของสูนย์บริหารจัดการมลฝอยนี้ 
จะอย ู่ในพ ื้นท ี่ตำบลใดและจะม ีผลกระทบ ก ับส ุขภาพของพ ี่น ้องประชาซนหรือไม ่อย ่างไร 
ซึ่งในความเห็นส่วนตรแล้วน้ัน ผมก็เห็นค้วย่ใบฟองการจดการขยะมูลฝอยใบชุมชน เพราะการเกิดขยะ 
มูลฝอยบี้๓ ตฃี้นในทุกครัวเรือนแต่การจัดการขยะนั้น ยังไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพริบผิดขอบ 
ที่จะดูแลทั้งจังหวัด ซึ่งจังหวัดลาชุนน้ันได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายบ 
ห าก เราท ำศ ูน ย ์จ ัด ก าร‘ขยะม ูลฝอยช ุมชนสำเร ็จก ็จะเป ็น เร ื่องท ี่ต ี และจะเป ็นสถานท ี่เพ ี่อให ้ 
องค์กรบกครองส่วนห้องถ ิ่บในจังหวัดอนได้'เช ้ามาศึกษา ก ็ถ ือเป ็น เร ื่องท ี่ด ีของจ ังหวัดลำพน 
ที่จะดำเนินการได้อย่างดเยี่ยมขอฝากท่านประธานครับ ขอบคณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญห่านนายก ครับ

บายอนุสรณ์ วงศ์วรรญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เร ื่อ ง บ ี้ต ้อ ง ย อ ม ร ับ ร ิา ห ล า ย ท ี่ม ืค ว า ม พ ย า ย า ม  

หี่จะดำเนินการมานานแต่ที่ประสบความสำเร็จก็มืน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นตามภารกิจหน้าที่แล้วก็เบนฟอง 
ท ี่อย ่างน ้อยต ้องหาว ิธ ีท ี่จะก0าจ ัด ข ยะเห ล าน ี้ ก ็ไดมการดำเน ินการใบ.เร ื่องน ี้มาโดยตลอด 
เพราะว่าเป็นส่วนเกี่ยวช้องกับพี่น้องประชาซบ ตามที่หลายท่านได้รับทราบอยู่บ้างแล้วโดยเฉพาะ 
ท่านสมาขิกสภาๆ ในพ้ืนท่ี แต่กิคงใม่มีใครอยากเอาขยะไปทิ้งไวัทิน้านตัวเอง ที่ผ่านมาหากเป็นระบบ 
ผังกลบนั้นจะมีปีรyหามากและทำได้บางส่วนเท่านั้น ซึ่งทารกำจัดขยะที่จะไต้ดำเนินการนิ้จะเห็นว่า 
ตามที่ได้หำบันทึกข้อตกลง MOU จะเป ็นระบบเผาไหม้และเปลี่ยนให้เบนพลังงานไฟพา
เพราะในการทาจัดขยะโดยวิธีผังกลบนั้นใบระยะยาวจะมิความไม่คุ้มค่า และไม่มีใครอยากจะเช้ามา 
ดำเนินการแม้กระทั่งบริษัทเอกซนเองก็ตาม ผมเองก็มีความคิดเห็นเข่นเดียวกับท่านชัยณรงค์ ภ่พิลิฐ 
ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเอง คงไม่มิความชำนาญในเรื่องนี้ ลังนั้นทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนก็.เลยจะเข้าไปศึกษาดูงาบ ในพื้นที่ที่ไดัดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้ว 
เพื่อเข้าไปรับทราบทั้งป้ญหาในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขป็ญหา จังได้จัดให้มีการทัศนศึกษา 
ดูงานที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต, และโรงงานใฟพา 
ชยะชุมซนเทศบาลเมืองกระบี่ จังห:วัตกระบ่ี ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอยู่แล้ว 
และไต้มีการดำเนินงานอยู่ในป้จจุบัน และทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็เพิ่งเริ่มดำเนินการโรงงานไฟพ้าฃยะ 
ชุมชน'ในปีนี้ การเช ้าไปศ ึกษาด ูงานในคร ั้งน ี้เป ็น การดำเน ินงานร ่วมก ัน เพ ราะเป ็น เร ื่องท ี่ท ั้ง  
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยังใม่มีข้อมูล

๘



ที1จะด้าเนิ’นการ เพราะฉะนั้นทางที่คีที่สุดก็คือการเข้าไปศึกษาพูพื้นที่ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว เพื่อจะได้ 
ศึทใะ;าเป็นแนวหางการจัดเงโนจังหวัคสำพน ได้ทราบปีญหา ข้อด ิ ข้อเสีย และแนวทางการแท้เซปีญหา 
และจะใต ้พ ิจารณ าร ่วมก ัน ว ่า จะสามารถนำกล ับมาใช ้ดำเน ินการท ี่จ ังหว ัดลำพ ูนได ้หร ือไม ่ 
และหางสมาซ ิกสภาก ็ด ้องนำข ้อม ูลทใด ้ร ับกล ับมา Iน จ ้งหำประชาคมก ับพ ี่น ้องประขาซน 
ในจังหวัดสำพูน เพราะพี่น ้องประซาชm องไม่ได้ไปรับรู้รับทราบ แต่ลมา'ซกสภา1ชึ๋งเป็นตัวแทน 
ของพี่น้องประชาขนบั้นไท้ปรับเรับหราบมาแล้ว ซึ่ง่ใมลำคับต่อ่ไบ่ก็จ่ะซ่ออนุญาคไห้หางเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงให้ทับทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ทราบถึงเนคอนระหว่าง 
บรษัทเอกซบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซื่งหางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเอง 
คงไม่ม ีค ักยภาพพอที่จะดำเนินการทั้งหมดได้ ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เคยมีบโยบาย 
ให้ทางองค์กรปทครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการ และทางกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนนในเรื่องของ 
งบประมาณ ชงส่วนไหฟก็จะเบนแนวทางการผงกลบ โคยจ้คเอที่ดินเพี่อฃตหสุมฟ้ง{ไลบและหาวิธีการ 
เพี่อไม่ให้บํ้าลงดิน ต่อมากระทรวงมหาดไทยก็มืแนวความคิดที่จะให้เก็ครายกับองค์กรปกครองส่วน 
ท ้อ งถ ิ่น ด ้ว ย  โ ด ย ก าร ท ำ เป ็น โ ร ง ไ ฟ ฟ ้า จ าก ข ย ะ แ ต ่ง บ ป ร ะ ม าณ ใ น ก าร ด ำ เน ิน ก าร น ั้น  
ทๆงกระทรวงมหๆดไหยก็ไม่สามารถให้การสนับลบุนได้ เนิองอากต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างลง 
เป ็นหล ักพ ันล ้านบาท ก ็เล ยม ิระ เป ียบ ให ้องค ์ก รป ก ค รองส ่วน ท ้อง?น ส าม ารถด ำเน ิน ก าร 
ร ่วมกับบริษ ัทเอกรนได้ โดยกำหนดอัตราส ่วนแบ่งก ันบริษ ัทเอกชน ก็เป ็นหื่มาชองจดเริ่มด้น 
จนถึงปีจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนเองไม่มีขยะของชุมชน เพราะฉะนั้นก็ท้องอาศัยขยะ 
จากท้องถิ่นต่าง  ๆ จึงเป็นที่มาของการลงนาม MOU ร่วมกันกบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละหิ 
ในจังหวัดสำพูน'และอกประการหนื่ง ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนนี้ต้องใช้จำนวนบริมาณขยะ 
วันละหลายคันเห่าที่ผมได้ศึกษาดูบั้นท้องใช้ประมาณ ๔๐๐ ตันตอรัน จังหวัดเล็กก็คงไม่มีโอกาส 
เพราะม ิปร ิมาณขยะไม ่เพ ียงพอโรงงานต่าง  ๆ ก ็ลลการขยายโรงงานลงมาทำใท ้ปริมาณขยะ 
น้อยลงมาอีก ก็คงอยู่หีว่าชุดคุ้มทุบของแต่ละแห่งจะอยู่ตรงไหน ล้าเป็นจังหวัดใหญ่  ๆ อย่างเชียงใหม่ก็ 
ไม่มีบัญหาบางทีอาจจะสามารถสร้างได้หลายแห่ง บางแห่งอย่างเซ่นจังหวัดเชียงรายผมก็ไม่แน่ใจว่า 
ขยะเขาเพียงพอหรือไม่เพราะจังหวัดเชียงรายนั้น ลงนามทำสัญญาเรื่องขยะกับบริษัทเอกขนเลย 
หางจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมาย ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนดำเนินการ!งแต่เริ่มต้น 
ตามที่ใด้แจ้งให้ทางสมาซิกสภาทราบในเบื้องด้นแล้ว โดยแบงเป็น ๒ คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ 
เท ศ บ า ล ด ำ บ ล ม ะ เข ือ แ จ ้ แ ล ะ ค ล ัส เต อ ร ์เท ศ บ าล ต ำบ ล ว ัง ด ิน  แ ล ะ ส ุด ท ้าย ก ็รว ม เป ็น  
คสัสเตอร์ขององค์การบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็สืบเนื่องจากว่าปริมาณขยะในแต่ละคลัสเตอร์นั้น 
มีไม่เพียงพอ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะ.สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
ต้องลองศึกษาแนวทางดู เพราะถ้าเกิดขึ้นได้จริงก็จะ;เป็นตามที่ท ่านชัยณรงค์ ภ่พิสิฐ อภิปรายไว้ 
จะเป ็นแบบอย่างท ี่ด ีและแบบอย่างท ี่สำค ัญ อยู่ท ี่ความร่วมมือของพี่น ้องประชาขน หางสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและทางจังหวัดลำพูน ทุกภาคส่วน ที่จะแก้ไขปิญหาโนระยะยาว 
ให้กับทางพี่น้องจังหวัดลำพูนได้ ทั้งนิ้ทั้งบั้นขยะทีกล่าวมานั้นไม่ใช่ขยะที่ได้จากการตัดต้นไม้ ก่ิงไม้ 
มาเผาแล้วทำเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่เป็นขยะที่ได้จากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง เร่ืองน้ีก็เป็น 
เรื่องที่ต้องทำความเข้ากับทางสมาซิกสภาทุกท่านก่อน เพราะฉะบั้นใบจุดแรกที่อยากจะดำ'เปิการก็คีอ



๑๐
ไบ่ดูใM บกับตาใบพบที่หได้คำเนินการจนสำเร็จแล้วอย่างที่เทคบาลนครภู๓ ต ซึ่งก็นาจะไปศึกษาดูได้ 
เพราะได้ดำเน ิบการมาหลายป ี แต่ก ็ยังม ีป ้ญ'ทาอยู่บ ้าง1ในบางส่วน ในด้าน■ ปีญหาเทคนิคต่าง  ๆ
อ ีกที่หน ั๋งก ็เป ็นชองเทศบาลเม ีองกระบ ทั้งสองทื่นั้ษเป็นชองเหศ'ขาลไม่ใช่ชอง อบจ. ที่'แต่'เป็น 
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มบริเวณพื้นที่กว้าง รปริมาณชยะต่อวันเยอะเพียงพอต่อการปีอบเร้า 
โรงงานขยะเพีอสร้างพลังงานไฟฟ้าได้สJTTเสมอ ปิญหาเรื่องบริษัทลงทุนก็คงไม่ม๊ป้ญหาเท่าไหร่ 
เพราะฅอนนี้มีบริษัทเอกซนพอทราบขาววาองศ์การบริหารสวนจังหวัคลำพูน เป็นเจ้าภาพดำเนินการ 
ก็ได้ติดต่อเร้ามาหลายแห่ง แต่ในส่วนฃองเนตรนนั้นก็ยังมีอีกหลายกระบวนการ ซึ่งหางเจ้าหน้าที 
ผู้เกี่ยวร้องจะใด้ชี้แจงต่อสภาให้ทราบว่าหลังจากฝานขั้นตอน การขอความเฟ้นชอบต่อสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วน ั้นจะมีข ั้นตอนดำเนินการต่อไปอย่างไร ในเรื่องข ้อเท ็จจริงและ 
เนตอบการประชาคม ลามหท่านทราบในพื้นที่ดำบสมะเฃอแจ้ถือได้ว่าฒบบทเรียน ท้ังน้ีคงไม่มีใคร 
อยากให้เอาขยะมาทิ้งหลงบ้านต็วเอง การโทจัดโดยรธฝืงกลบนั้นเป็นวัธีการที่ไม่ถาวร แต่กระบวนการ 
เปลี่ยนถ่ายจากการผ้งกลบมาเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าไม่เหมือนก้น กระบวนการฮงกลบในบางพื้นที่นั้น 
ใช้เนอที่หลายพันกว่าไร่ แต่สุดท้ายเมื่อมีโรงงานไฟฟ้าจากขยะก็จำ■ เป็นต้องขุดขยะเดิมขึ้นมาเพื่อเผา 
เป็นพลังงานไฟฟ้า เพราะว่าปริมาณขยะที่มีงกลบอยู่นั้นมีจำนวนมาก ไม่ทับที่แบคทีเรียจะไปกัดทิน 
เพื่อออกมาเป็นปย ทั้งนหากเราเพกเฉยจำนวนปริมาณขยะก็จะเพิ่มมากชื้นไปอีก เด็กทารกเพิ่งเกิดใหม่ 
เพิ่มชื้นมาหนึ่งคนณ็กิดชยะแล้ว ในจังหวั๗ าพูบเองอาจ.จะไม่ใด้ลังเกตเพราะเป็นจังหวัดเล็กประ.ซากร 
เพิ่มน้อย แต่ก็มีประชากรแฝงเพิมเร้ามาในโรงงานอุตสาหกรรมเซ่นกัน โรงงานที่๓ ดฃี้นใหม่ก็จะมี 
พนักงานของโรงงานเพิ่มชื้นอกเป็นพันสองพับคนหริอมากกว่านั้น ก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องกำจัดขยะ 
อีกเช่นก้น ก็เป็นสิงที่เราต้องริบผิดชอบร่วมก้นถีงแม้ว่าจะไม่ได้หำร่วมก้นโตยตรง แนวทางก็คือว่าต้อง 
ให้บริษ ัทเอกขนเข้ามาบริหาร ใบส่วนชององศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะอยู่ในจุดไหนนั้น 
จะต้องมาดก้นยกครั้งหน ัง ก ็เป ็น เร ื่องท ี่เราต ้องเร ้าไปศ ึกษาด ูในพ ื้นท ี่ท ี่เขาได ้ดำเน ินการแล ้ว 
ว่าเครื่องจักรของไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ร้อต็เป็นอย่างไร ข้อเสิยเบนอย่างไร ปีญหทมิอะไร 
เพื่อที่จะสามารถไปตอบคำถามก้บพี่น้องประชาซน ในการจัดประชาคมใด้ ก็ขอให้ท่านพีเดช จันหร้คิริ 
ใต้อธิบายบั้นตอนให้ทางสมาชิกสภาได้ริบทราบด้วยครับ ขอบคุณครบ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านพีเดช ครับ

นายพิเดซ จันทร์สิริ หัวหน้าม่ายแผนและงบประมาณ
- เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกลภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเก ียรติหกท่าน กระผม นายพีเดช จันทร์คิริ 
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ได ้ร ับ ม อ บ ห ม ายจาก ท ่าน น ายก ให ้ซ ึ๋แจงข ั้น ต อ น  
ที่ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะได้ดำเนินการเป็นคลัสเตอร์มูลฝอยชุมชนชองจังหวัดลำพูน 
ก ็จะม ีอย ู่ท ั้งหมด ๑๓ ขั้นตอน ขออน ุญ าตน ่าเร ียนต ่อสภาฯ ในขั้นตอนที่ ๑ หลังจากไต้ม ีมติ 
จากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิก ูลและมูลฝอยชุมซนจังหวัคลำพูน มอบให้ทางองศ์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำพูน เป ็น เจ ้าภ าพ คล ัส เตอร ์กำจ ัดม ูลฝอยชุมชนจังหวัดลำพ ูน ตามมติท ี่ประชุม
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คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยชุมชนจังหวัดลำพูนเมื่อวันทึ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ 
ขั้นตอนที่ ๒ ก็จะเป็นขั้นตอนการหาบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔๗ แห่ง ชิ่งห่านนายกได้น่าเรียนต่อสภาแห่งบี้แล้วว่า
ส่วนซองเทศบาลนั้น ได้หำบันทึกขอตกลง MOU ในวันที ๒๙ ธันวาคม ๖๕๖๕ และใบส่วนของ 
องศ์การบริหารส่วนตำบลไค้หำเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ■ ครบท้ัง ๔๗ แห่ง เบนที่เรียบร้อย 
ขั้นตอนท ๓ ท“งสภาองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔๗ แห่ง กิจะตองนาบันทึก'ขอตกลงนี้เสนอ 
ให ้ส ภ าอ งศ ์ก รป กค รอ งส ่วน ท ้อ งถ ิ่น แค ่ล ะแห ่ง  พ ิจารณ าให ้ค วาม เห ็น ช อ บ ท ั้ง  ๔๗ แห่ง 
ชิ่งขณะบี้ใด้ดำเนินการไปแล้ว ๔๙ แห่ง ยังคงเหลืออยู่อ ีก ๘ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงยอง 
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน องศ์การบริหารส่วนตำบลท่าคุ้ม องศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 
องศ์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล องศ์การบริหารส่วนตำบลบ้าพลู องศ์การบริหารส่วนตำบล 
ห้วยหยาบ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง รวมเป็น ๘ แห่ง ที่ต้องเสนอต่อสภาองศ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของแต่ละแห่งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งบี้ก็อาจ'จะยังอยู่โน'ชวงที่จดสมัยประชุม 
แต่ก็ต้องดำเนินการก่อนที่ทางองศ์การบริหารส่วนวังหวัดสำพูน จะได้รวบรวมมต่ทีได้รับาารพิจารณา 
เห็นขอบ ท้ัง ๔๗ แห่งเพ ื่อดำเน ินการต่อไป สำหรับขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น 
ตอนบี้อยู่ในขั้นตอนที่ ๔ ก็ลือเสนอบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ชิ่งในหลักการสาระสำคัญก็จะเป็นข้อ ๖.๒ และ ข้อ ๖.๓ ก็ลือรัฐบาลเห็นขอบในการให้องศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสามารถจัดการมลฝอยชุมชนด้วยตนเอง หรีอมอบให้เอกชนดำเนินการแหนหรือร่วม 
ดำเนินการกับบริษัทเอทขนและองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ก็มีแนวทางดำเนินการจัดการมูลฝอย 
ชุมชนโดยวีธึการแปลงขยะมูลฝอยชุมซนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ขั้นลอนที ๔ หลังจากสภาพิจารณา 
เห ็นชอบในการประชุมคราวบี้แล ้ว องศ์การบริหารส่วนจังหวัดสํๆพูนจะล'องจ้างมหาลัยหรือ 
บริพัเอกชนในการที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมดช่ิงใบตัวศึกบานั้น จะต้องระใ.;ที่!ง 
ระบุเหตุผลความ-จำณน เรื่องของต้นหน ในเรื่องของรูปแบบว่าจะใช้การแปรรูปเบนพลังงานใฟฟ้า 
ไนรูปแบบไหน และข้อ ๘ ท ี่สำค ัญก ็ค ือจะต้องรับฟ้งความคืดเห็นชองพื่บ ัองประชาชนในพื้นที่ 
ที่เราจะใช้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยในรัศมีการทำนั้นก็จะหำอยู่ ๒ ระดับก็คือ 
ระคับที่เราเสนอโครงการวันที่ศึกษาจะเป็นรัศมี ๑ ก็โลเมตร หลังจากที่ไต้คัล;ลือกสถานที่และไต้รั*๙ 
ความเห็บชอบแล้ว จะเบ้นในรัศมี ๓ กิโลเมตรชิ่งทางบริไรทเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการ ในขนลอนท่ี ๖ 
เมื่อเราได้หำการศึกษาโครงการในประ.ด็นต่าง  ๆ ท้ัง ๘ ประเด็นเรียบร้อยแล้ว ก็จะเบ้นขั้นลอนที่ ๗ 
คือ การเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยชุมชนจังหวัดสำพูน เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและเสนอโครงการที่ได้ร ับการพิจารณานั้น ไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยผ่าน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขั้นตอนที่ ๙ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะ 
ส่งกลับมายังองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ข้ันตอนท่ี ๑๐ ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนจะโฅ้เจดข้อมูลเพื่อให้บริษัทเอกซบ เข้าร่วมประมูลคัดเลือก และในขั้นคอนที่ ๑๑ 
หลังจากที่ได้บริษัทเอกซนที่จะมาเป็นผู้ลงทุบแล้ว ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะต้องส่งร่าง 
ส ัญ ญ าส ัมปทาน ให ้ก ับทางอ ัยการส ูงส ุดตรวจสอบ ทั้ง ๑๑ ขั้นตอน และใบขั้นตอนที่ ๑๒ 
ก็จะเบ้นการลงนามในสัญญา และขั้นตอนสุดท้ายบริษัทเอกขนก็จะดำเนินการหลังจากที่ได้ลงนาม



ในสัญญาเรียบ-ร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสืร็จทงสิ้น ๑5๐๐๐ รัน หรือ ๓ บ ทั้งหมดบี้ 
ก็คือทั้ง ร)รก รั้นตอน ท ีทางองค์การบริหารส ่วนจังหวัดสำพ ูนจะต้องคำเน ิบการ ในวันนี้ถือว่า 
เบนเนตอนที ๔ ทิ่สภาแห่งนี้ต้องพจารfyาว่าจะให้ความเห็นชอบบ้นทีกข้อตกลง MOU น้ีหรือ'เม 
เพื่อที่จะไต้คำเนิบการในรั้นตอนต่อไปขออนุญาตน้าเรียน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - รสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือใม่
- เซญห่านสิบสวรรค์ ครับ

นายเบสวรรค์ เก,งฝ็าริกรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารลวนจังหรัดลาพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผมนายลิบสวรรค์ เก่งสาร ีกรรณ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วบจังหวัดลาพูน อำเภอเมือง เซต ๘

ในระเบียนวาระทิ่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
ได้เลนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้พ ิจารณานั้น ถือว่าเบนเรืองใหม่ชองทั้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและของทางสมาชิกสภาๆ ทุกท่าน ผมอยากจะขอให้ทางเจ้า■ หน้าท่ี 
จัดทำรายละเอียดตามที่ท่านพิเคช จันทร์ศิริ ได้ซี๋แจงไปให้ทางสมาชิกสภา เพื่อจะน้าไปศึกษาข้อมูล 
เพิ่มเติม เพื่อจะได้ไปตอบคำถามก้บพื่น้องประชาซนได้ครัน ขอบคุณดรับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- เชิญท่านคิรสักคิ้ ครับ

นๆยศิรศักดี้ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศึรตักดิ้ หองยอด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอนี้ เขต อ

ตามทีหางองค์การบริห'ไร■ ส่วนจังหวัดล0าพูน จะได้มื 
แนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้นั้น ผมมอง'ว่าIIIนเรื่องหี่ดีแต่'ว่ายง1ขาด'ในส่วน'ท่ีเบน'เนตอนเน้ีองต้น 
ที่จะต้องคำเนินการก็คิอ เรื่องของการปลูกจิตสำนึกในการลดจำนวนขยะลง เพราะว่าวันนี้เรามาแกไข 
บญหาที่ปลายเหตุ แต่เราไม่ใด้สรัางจิตสำนึกตั้งแต่จุดแรก เพราฉะนั้นเราต้องมีโครงการที่ไปให้ความรู 
และสร้างจิตสำนึกในการสร้างขยะให้น้อยลง และในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของทารรณรงค์ให้คัดแยกขยะ 
สมัยก่อนทุกบ้านก็จะมีหลุมดินสำหรับเอาเศษอาหาร เศษใบตอง ที่สามารถย่อยสะลายได้ไปฝืง 
อีกส่วนหนิ่งก็จะน่าไปเผาเลย แต่ตอนนี้หางรัฐบาลงฑมโม่ให้มีการเผาแล้ว ก็ต้องแยกขยะให้ซัดเจน 
ก็จะช่วยให้ขยะมีจำนวนลดลง ตอนนี้เขตพื้นที่รับผิดชอบของผมเฉพาะเทศบาลตำบลวังดินที่เดียว 
ปริมาณขยะมีบระมาณ ๖ - ๗ ตันต่อวัน ต้องจ่ายค่ากำจัดขยะตันสะ ๑,๘0๐.- บาท ซึ๋งค่าใช้จ่ายตรงนี้ 
ก็เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ผมเลยขอฝากเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกและการคัดแยก 
ขยะเช้าไปอีกสองเรื่องก็จะเบนพื่องที่ดีมากครับ ขอบคุณครับ

ประ.ธ.ว.น.ฒ..ว.ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- เชิญท่านเขนชาติ ครับ



๑๓

บายเขมชาติ สุคับธวงค์ - เรียนประธานลภาองค์การบริหๆรส่วนจังหวัดสํๆพน
สมาชิกลภาองa r n รบรหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผม นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหว้พลำพูบ อำเภอเมือง เขต ๙

จากถ ัอยแถลงของท ่าน น ายกองค ์การบ ร ิห ารส ่วน  
จังหวัดสำพูน เรึ่องการท่าบันหกข้อตกลง MOU เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะช็่งเป็นป้ญหาทั่วโลก 
โบเนตอนการดำฌินการทางคณะผับร๊หารและทางเจ้าหน้าที่ผู้เกยวข้อง ได้ชี้แจงมาบางส่วนกท่าใหพอ 
เข้าใจแค์ก็บังรข้อติดใจสงสัยอยู่ในบางเรึ่อง ในเร็่องของขยะที่หางองค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูน 
จะดำเนินภารนี้ก็อยากจะทราบว่า ใด้ม๊การดำเนินการจัณตรียมสถานที่ไว้บ้างแล้วหรือไม่เป็นแนวทาง 
เบื้องต้น ที่จะกำหนดให้กับหางบริษัหเอกขนที่จะเข้ามา และใต้มีการกำหนดโซนพนหี่ไว้แล้วหรือไม่ 
เพ ราะล ั่งท ิจะดำเน ิน การต ่อใป บ ื้ ไม ่ว ่าจะเป ็น การเผาขยะก ัต ิห ร ือการกำจ ัดด ้วยว ิธ ีอ ื่น ก ็ด ี 
ลมมุต ิว ่าเบนการกำจัดขยะใดยวิธการเผาเพอแปรรูปเป ็นพลังงานโฟฟ้า ตามที่เรากำหนดไว้ใบ 
บันทึกข้อดกลง MOU น้ัน ในกระบวนการกฟไค้เป็นการนำขยะมาเผาเลยทึเดืยว แต่จำเบนต้องมีการ 
พักรอขยะใบ้แห้งเสียก่อน ในประเด็นนี้ทาง อบอ. ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้!ว้หรือไม่อย่างไร 
ข ้อตกลงที่จะต้องท่าก ับบริษ ัทเอก'ชนนั้น ขยะท ิ่จะเข ้าเตาเผาจะต ้องไม ่ใบ ้เก ิดผลกระทบกับ 
พ่ีน้อง■ ประชาชนอย่างไร คณะทำงานได้เตรียมการในเรื่องนี๋ไว้บ้างหรือยัง เพราะว่าเป็นหวงเรื่องกอื่น 
เพราะหุภที่ไม่ว่าใบต่างประเทศหรือในประเหคไทยเอง ก็จะเป็นป็ญหาเรื่องกลิ่นของขยะธี่พักรอ 
เร ื่อ ง จ อ ง ป ร ิม า ณ ข ย ะ ท ี่ห ล า ย ฝ ่า ย เป ็น ห ่ว ง  ว ่าจ ะ ไม ่พ อ ใช ้ก ็ค งไม ่ใซ ่ป ิญ ห าอ ะ ไร ม าก  
ตาม'ทีหานศรสักดี้ ทองยอค ได้อภิปรายไว้ว่าหลายที่ก็ได้มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพราะประเภท 
ขยะก็แบ่งได้เป็นลองประเภทคือ ขยะเปียก และขยะแห้ง ขยะเปียกก็นำไปเป็นปุยหมักหรือวิธีการอื่น 
ขยะที่ไม่ลามารถย่อยสลายได้ก็นำมากำจัดโดยวิธีการเผาหรือฝืง ดังนั้นที่ต้องการอยากจะทราบก็คือว่า 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนนั้น ได้กำหนดลถานที่ว่าจะใบ้ห่างจากจุดชุมชมเท่าไหร่อย่างไร 
และได้ม ีการกำหนดบริเวณจุดดำเน ินการไว้บริเวณไหนอำเภออะไร ขออนุญาตสอบถามครับ 
ขอบคุณครีบ

ประธานสภาฯ - มืสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพี่มเติม หรือไม่
- เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ชัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำ¥ณ
ลมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเทยรเทุกห่าน ทระผม นายหิรัญ ชัยนุ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้าน5

อขากฝากเรียนแนวคืดหรือว่าข้อเสนอแนะผ่านไปยัง 
คณะผู้บริหารถือเป็นเรื่องสำคัญ แนวทางที่ท่านนายกได้นำเสนอนั้นเป็นสิงที่ติ ที่เราจะได้ช่วยกันแก้ไข 
ปีญหาขยะใบเซิงระบบของจังหวัดลำพูน แต่สิ่งหนี้งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการให้ความ! 
ความเข้าใจสำหรับพี่บ้องบระซาชนในพื้นที่ที่เราจะไปตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เขาเข้าใจว่า 
การก่อตั้งนั้นมีผลดีผลเสียอย่างไร ให้เจาได้ทราบถ้าเราไม่เข้าไปทำความเข้าใจ แค่พูดถึงเรื่องโรงขยะ 
ก ็จะถ ูกต ่อต ้านท ันท ึยกต ัวอย ่าง เซ่น อำเภอบ ้านธ ท ี่ตำบลห ้วยยาบ นายกองค ์การบร ิหาร-



สวนตำ‘ชลห้วยยาบ ถูกพี่น ้องประซาชm ดินฃบวนขับไล่เพราะว่าจะทำโครงการขุดหลุมฝืงฃยะ 
ก็ต้อ?ยกเลิกโครงการไป แต่'ใษส่'วน'ขององค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำ,พูนน้ัน เป็นเรองรองการเผา 
เพ ี่อแปรรูปเป ็นพลังงานไฟฟ้า ทเม ื่อหากสามารลทำไค้แล ้วจะเป ็นส ิ่งท ี่ด ีมากในการกำจัดขยะ 
ท้ัง ๘ ราเภอ ของจังหวัดลำพน แต่ก็เป็นหวงอย่างเคียวหากใหทางบริ'ษัทเอกซนผู้ดำเนิบการเกิดขยะ 
ไม่เพียงพอไปรบขยะมาจากต่างจังหวัดเข้ามาก็จะมีผลกระทบอีก หากเราสร้างความเข้าใจกันพีน้อง 
ประซาชนไค้รับรู้รับหรๆบในเบ่ํองค้น ว่าเรื่องการทำศนย์จัดก'm iยะมูลผ่อยชุมขนนี้จะ๓ ตผลดีอยางไร 
ประซาซนในพื้นที่จะไค้!บประโยชน์อย่างไรจากทารสร้าง ผมเชื่อว่าหากเราทำไค้ครบวงจรอย่างนี้ 
ทางพ ี่น ้ธงประชาซนในพื้นท ี่คงไม่ม ีบ ัญหาในการดำเน ินการก่อสร้างอย่างแน่นอน ซึ่งทุกรันนึ๋ 
ที่มีการต่อต้านเพราะว่าพี่น้องประซาขนไม่เข้าใจ ในหลายพื้นที่เองก็มีตัวแทนซอง NGO ๗ เหมือนก้น 
กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องลุกฃี้นมาต่อต้านไม่ว่าจะไปสร้างที่ใหน ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องเข้าไปทำยังไง 
ให้พีน้องประขาชนไคเ้ข้']ใจและยอมรับในการเข้ๆมาเงโรงงาน ตรงนี้ผมอยากฝๆทท่านประธานสภา 
ถึงคณะผู้บริหารว่า การให้ความเความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ก็จะทำให้การสร้างถูนย์จัดการขยะ 
มูลฝอยขุมชนนั้นสำเร็จใต้ครับ ขอบคุณครับ

ประรานลภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพีมเติม หรือไม่
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ

นายสุวรรณ หฝิผเนาว - เรียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลมาซิกสภาองค์การบ,ริหารล่วนจังหวัคสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ หอยแก้ว 
สมาขิกลภาองค์การบริหาร:ส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ในเรื่องชองโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยซมขนที่ท่านนายก 
และคณะทำงานไค้อภิปรายและชี้แจงให้ทางสมาซิกสภาได้รับทราบนั้น ผมมองดูแล้วมีความเห็นว่า 
ขยะนั้นก็เกิดจากประชาขนในจังหวัดสำพูน เพราะฉะนี้บแล้วการกำจัดขยะในจังหวัดลำพูนก็เป็นเรื่อง 
ที่มีความจำเป็นต้องดาเน้นการ ตัวผมเองนั้นใค้มื่โอกาส:เติบทางไปดูโรงงานกำจัดขยะที่จังหวัดภูเก็ต 
มาลองครั้ง พบ-ว่าการดำเนินการคืมากมืการดัดนยก'ขยะ และฝาบกระบวนการทำให้ขยะแห้งก่อน 
ที่จะลำเสียงไปตามสายพาน กาจัดโดยการเผาไม่มีควันและมลพิษ ผมเองก็ยังได้มีโอกาสไปดูชอง 
ประเทศสวีเดน ซึ่งตอนนี้นผมได้ฌนตัว่แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไปก็บคณะเชียงใหม่ 
ก ็พบว ่าโรงงานขยะต ั้งอย ู่กลางเม ืองเลยม ีการบร ิหารจ ัดการท ี่ด ี ไมมีมลพิษทางกลิ่นและควัน 
ดังนั้นระบบการกำจัดขยะของจังหวัดลำพูนที่ท่านนายกไค้ซี้นจง ซึ่งเบนเนตอบแนวทางตำเนินการ 
ที่ถูกต้องตามระเบียบและตามมาตรฐานสาธารณสุขนั้น จึงมีความจำเบนอย่างมากหี่ต้องตำเนิบการ 
ป ็จ จ ุบ ัน จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน ต ้อ ง เส ีย ค ่า ใ ข ้จ ่าย ใ น ก าร ก ำจ ัด ข ย ะ ค ิด เป ็น  © ,๐ ๐ ๐  บ าท ต ่อต ัน  
ให้วับ บริษัท บ้านตาลกรุ๊ป จำวัด ซึ่งไค้ดำเนินการรับกำจัดขยะโดยแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าและ 
จำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพราะว่าทางบริษัทรับขยะจากจังหวัดเชียงใหม่ ๖๐๐ -  ฝ ๐๐ ตันต่อวัน 
ด้านการขนล่งขยะที่ทางสมาชิกเกรงว่าจะมีการหยดของนํ้าขยะนั้น ก็มีการดำเนินการเป็นอย่างดี 
ม ีตะแกรงรองนํ้าฃยะเพี่อป้องกันไม่ให้น ํ้าหยดไค้ตามเส้นทาง วันหนึ่งวิ่งประมาณร้อยกว่าพ่วง 
ก็ใม่บีบญหา เพราะฉะนั้นแล้วผมมีความเห ็นว่าจังหวัดลำพูนนั้น ม ีความจำเป ็นค ้องดำเน ินการ



ในเรื่องของโรงกำจัลมูลฝอยซมชน เพราะว่าหกวันนี้หางจังหวัดลำพูนต้องเสียค่ากำจัดขยะใบ้กับ 
บริษัท บ้านตาลกรุ๊ป จำกด กิโลละ ๒0 บาท คด1,บนต้นละ ๒,0๐๐ บาท ก็ถือว่าเบนจำนวนฝ็บไม่น้อย 
แต ่ถ ้า,ราม ีโรง5ๆนก*าจัดขยะใบจังหวัดล8าพูน เอง ระยะทางการขนส่งก็จะไม ่ไกลดาขนส่งของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องdm เต่ละที่คำนวณคนล้ว อาจจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายใบการกำจัดขยะที่ต้องจ่าย 
ใบ้กบบริษัท บ ้านดาลก!ป กำกัด อย่างน้อยก็ถ ูกกว่าไม่น ้อยกว่า ๔๐๐ -  ๕๐๐ บาท ตัวผมเอง 
ในนามของสมาชิกสภาองค์ก"รบริหารสวนจังหวัดลำพูนได้มีโอกาสไบฅมาแล้วก็เห็นวาการดำเน้นการ 
นั้นไม ่ม ีป ัญหาม ิระบบจัดการท ี่ด ี ตามท ี่ท ่านนายกใต ้อภ ิปรายไว ้ว ่าคนท ี่ไม ่หราบข ้อเท ็จจร ิง  
นค่พูคถึงขยะร,ชาก็ไม่ต้องการแล้ว เพราะเขาไม ่เช ้าใจว่าป ัจจบ ันน ี้เทคโนโลยีการกำจัดขยะน ั้น  
พัฒนาไปไกล เพราะค่าก่อลริ'างโรงงานกำจัดขยะนั้นก็ประมาณสองพันกว่าล้านบาท ทํ่จังหวัดภูเก็ต 
วันหนี้งมีปริมาณ1ขยะ ๔๐๐ กว่าตัน ซึ่งเมื่อก่อนก็มีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตที่วางแผนว่า 
จะดำเน ้นการล ุดห ้วยแลวทางจ ังหวัดเข ้ยงใหม ่ก ็ไม ่ไต ้ดำเน ้นการ แต ่จ ังหวัดภ ูเก ็ตค ์าเน ้นการ  
ทำใบ ้ป ็จจ ุบ ันจ ังหว ัดภ ูเก ็ตม ีการจ ัดการขยะท ี่ค  เพ ราะจ ังหว ัดภ ูเก ็ต เองเบ น เม ืองท ่องเท ี่ยว  
ด ังน ั้นการกำจ ัดขยะจ ังเบนเร ื่องท ี่ส ์าค ัญ  ส ่วนจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ก ็ต ้องเส ิยค ่ากำจ ัดขยะให ้ก ับ  
บริษัท บ ้านฅาลกร ุ๊ป  กำก ัด เพราะฉะน ั้นผมม ีความเห ็นว ่าท ี่ท ่านนายกอนสรณ  วงตัวรรณ  
มีแนวความคิดที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ก็คงจะประสบความสำเร็จ เพราะว่าในเรื่องนี้ก็ได้เคยมืศวามคิด 
ทีจะทำเน้นการมาแล้วหลายยุดแต่ก็ศำเนินการไม่สำเร็จ ทั้งนี้เราต้องสร้างความเช้าใจใบ้หางพีน้อง 
ประชาชนเพราะเราเป็นตัวแทนของพี่น ้องประชาชน ทั้งน ี้หากหางสมาชิกสภากลับมาจากการ 
ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตก็คงจะไต้เหนระบบการจัดการ กลับมาก็จะลามารถอธิบายทำความเข้าใจ 
ใบ ้ก ับพ ี่น ้องประชาซบในพื้นที่ไต ้ ซ ึ่งในส่วนตัวผมนั้นผมเห็นด้วยที่จะใบ้ม ีการดำเน้นการครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพีมเติม หรือไม่
- เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพน
เร ิยนประธานสภาองค่การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ฅา มที่ทาง เจ ้า หน้าที่'ได้1ช้ืน.จ งใบ้กับทางสมาชิกส ภ า

ได้ทราบถงขั้นตอนแนวทาง ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะได้ดำเน้นการต่อโป ในส่วนของ 
การรณ รงค ์การค ัดแยกขยะ ก ็ไม ่ใช ่ว ่าท ุกอย ่างจะสำเร ็จท ี่ศ ูนย ์จ ัดการขยะม ูลฝอยช ุมซน น ี้ 
ตามที่ท่านคิรดักคิ๋ ทองยอด ได้อภิปรายไปว่าเราต้องรณรงค์ใบ้แยกขยะ ซึ่งทางจังหวัดลำพูนเอง 
ก็ได้มีการรณรงค์ไห้ประซาซบคัดแยกขยะจนได้รับรางวัลระดันประเทศ ในเรืองนี้ก็คงจะต้องรณรงค์ 
ใบ้มีการคัดแยกขยะกันต่อไป อีกเรื่องที่ทางสมาซิกสภาเป็นห่วงเรื่องของสถานที่และอีกหลายประแน 
ท ี่ท ่านสมาช ิกสภาม ีความเป ็นห ่วง ซ ึ่งเราก ็จะได ้ไปดูก ันว่าม ีความเป ็นไปใต้มากน ้อยเพ ียงใด 
ที่จะดำเน้นการใบจังหวัดลำพูน เหมือนทั้งที่เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งที่เทศบาล



๑๖

เม ือ ง ก ร ะ บ ี่,พน เป ็น ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ย ีส ม ัย ใ ห ม ่ท ี่ท าง  โ ร ง งาน ร ับ ป ร ะ ก ับ เช ิญ ใ ห ้ไ ป  
ร ับประทานอาหารกลางร ันท ี่โรงงานกำร ัดขยะเลย เพ ท ะเขากล ้าร ับ ป ระก ัน เร ็่องของกล ิ่น  
เพราะระนบของเขาเองนั้นเป็นระบบ Negative Pressure ที่จะคดกลิ่นเอาไปเผาเกทีเราก็จะไคใปดู 
ไม่ศึกษากัน โปคว่ามีซยะชนิดไหนที่ลามารถน้าเร้าเตาเผาไต้หรือ1ซนิดไหนที่ไม่สามารถนำเช้าไค้ 
เพื่อที่จะใฒ้าลบมาทำความพ้าใจและรณรงค์ ให้ประชา:ซนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะ เพราะโม่ใช่ร่า 
ขยะทุกชนิดห ี่จะนำเข ้าเตาเผาไค้ ก็ล้องเป็นหน้าที่ชองทางสมาชิกสภาในแต่.ละพื้นที่ ที่จะเข้าโป 
ทำความเข้าใจกับพื่บ ้องประชาซษ ในส่วนรองสถานที่ตามที่ห ่านพิเดซ รันทร่คิริ ใต้รี้-แจง1ไว้'ร่า 
ใบรัศมีหบี่งกิโลเมตรเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ แต่ก็มืเงื่อนไชอีกหลายประการทั้ง.เรื่องค่ากำจัดขยะ 
ค่าขนส่ง ก ็ยอมรับร่าในเร ื่องสถานที่น ั้นเป ็นป ิญหามาโดยตลอด แต่ท ี่เก ิดป ็ญหาที่ฝานมานั้น 
เพราะมืเรื่องของผลประโยชน เรื่องค่าสถานที่ของผู้ดำเนินการก็เลยทำให้เป็นปีญหา แค่หากหำควย 
ความโปร่งใสตามเนตอนก็จะไม่เบนบญหาอะไร ในป้จจุบันโรงงานกำจัดขยะจะใช้เนื้อที่เพียงหกลิบโร่ 
โม่'โต้ใ’ข้เป็นพัน,โร่เหมือน'วิธีการผงกลบ ทอาจจะต้องมืแหล่งนํ้าเพื่อใช้ในภารล่อเลี้ยงโรงงาบด้วย 
ซึ่งในพื้นที่บริเวณหกสิบไร่รวมกับรัศมีที่ต้องดำเนินการ เรื่องผลกระหนในรัศมีหนิงกิโลเมตรก็อาจจะ 
โม่เป ็นปิญหาเท่าไหร่ แต ่หากไต้กำเน ินการโม ่แล ้วและต้องกำเน ินทารเร ื่องผลกระทบในรัคม ี 
ลามกิโลเมตรนั้น ทอาจจะเป็นป็ญหาบ้างแต่หากมึการอธิบายทำความเข้าใจ มิเหตุมีผลก็คงไม่น่า 
จะมีม่ญหาอะไร ประกอบกับแนวทางที่จะให้พีน้องประชาชนในบริเวณรัศมีโต้รับประโยชน์จาก 
ศ ูนย ์จ ัดการขยะมล-ฝอยช ุมชน เข่น การใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นตัน ท ี่หบ ี่งท ี่กำเน ินการสำรวจอย ู่ 
ก็คือบริเวณศูนย์ราชการหลังใหม่ของจังหวัดลำพูน ที่ไตัมืการดำเนินการอยู่มืเนื้อที่ประมาณร้อยกว่าโร่ 
ซึ่งหากไปดำเนินการตรงจุดนั้นก็คงโม่มีป็ญหาอะไร เพราะเป็นที่ของศูนย์ราชการแต่หางศูนย์ราชการ 
รังหรัดล ้าพ ูน จะมอบพื้นท ี่ให ้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโดยตรงนั้นกระทำไม่โต้ 
เพราะว ่าต ิดส ัญ ญ าของกรมปาใบ ้อย ู่ แนวทางการดำเน ินการก ็ค ือศ ูนย ์ราชการจ ังหว ัดลำพ ูน 
ต้องลละเทธพื้นที่บริเวณตรงจุดนั้น และให้ทางองค์การบริหารล่วบจังหวัดลำพูน ขอสัญญาสัมปทาน 
กันทางกรมปาไม้!}กหี จุดนื้ก็เป็นจุดหน่ึงท่ีได้วางแนวทางไว้ แต่ทางบริษัทเฮกซนที่จะได้ทำสัญญาลงทุน 
กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น พ ื้นที่ดำเนินการอาจจะต้องเป็นพื้นที่เช ่าดำเน ินการ 
ของบริษ ัทเอกซนเอง ซ ึ่งหลายบริษ ัทท ี่โด ้เสนอเข ้ามาก ็จะโปหาสถานที่ดำเน ินการของตัวเอง 
ก ็จะเป ็น เร ื่องของความค ุ้มท ุน ของท างบ ร ิษ ัท ท ี่จะพ ิจารณ าอ ีกท ี จะเป ็น เร ื่องของระยะท าง 
และความค ุ้มท ุบก ็คงจะเป ็น เร ื่องท ี่จะต ้องตกลงก ับทางบร ิษ ัท เอกขนต ่อไป แล่วัตถุประสงค์ 
ที่แห้จริงแล้วนั้น ทเพื่อเป็นลถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน โดยที่ทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนก็อาจจะไดร้ับผลประโยชน์ส่วนหน่ึง แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็จะยังคงเป็นเรื่องของการ 
กำจัดขยะที่ยั่งยืนต่อโปในอนาคต ขอบคุณครับ



ประรานสภาฯ - มิสมาชิกท่าน๒จะอภิปรายเพิ่มเติม หรือโม่
- เชิญท่านครคักดฺ ศ!!!

นายศิรศักด หรงยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
สมาซกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผท่รง๓ ยรตทุกท่าน กระผม นายศิรศักดี้ หองยอด 
สมาซิถสภาองค์การบ!หารส่วนจรืหว้คลาพูน อำเภอสี้ เขต ๒

ผ ม ไ ค ้อ ่าน ร าย ล ะ เอ ึย ด ใบ บ ัน ท ึก ข ้อ ต ก ล งท ี่ท าง  
องค์การ’บริหารส่วนจังหวัดลำพน ไค้ส่งให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนใfน 
ใน ส ่ว น ข อ ง เท ศ บ าล ต ำบ ล ว ังด ิน แ ล ะ เท ศ บ าล ต ำบ ล ม ะ เข ือ แ จ ้ ม ีข ้อความใน ห น ้าท ี่ห น ง 
บอกว่า “คณะกรรมการชุดใหม่ของทั้งสองไม่พร้อมที่จะดำเนินการ’’ ใบส่วนของท่ีหำบันทึกข้อVตกลง 
MOU ไม่พร้อมหิจะดำเนินการใช่หรึอไม่ครับ ชออนุญาตลอใเถามครับ

ประรานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสิรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียบประธาบสภาองค์การบริหารลวนจังหวัดลำพน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกฟาน
ใบเรื่องของบันทึกข้อตกลง M.OU ขอแจ้งให้ทาง 

ห่านสมาชิกทราบว่า ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนไค้ดำเนิบการผ่านขนตอบทำบันทึก 
ข้อตกลง MOU เรียบร้อยไปแล้ว ตอนบี้ทางเทศบาลตำบลมะเขือแจ้และฑางเทศบาลตำบลวังดิบ 
ไค้มอบหมาย ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการที่ 
หางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะไค้ดำเน้นการตามเนตอบ ที่ไค้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับ 
ทราบแล้ว ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกห่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม ่ร ฅ ่อไป จ ะ เ บ น ก ารล งม  ติ! ก่ อนจ ะ ล.งม ติ 

ขอให้.เลขไนกๆรสภาฯ นับองค์ประชุม:ด้วยครับ
- มิสมาชิก ๖๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่าน๒ เห็นซอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมีอ 

ในทารจัคการขยะมูลฝอยช ุมชนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ืนภายในกลุ่มพ ื้นท ี่ (Clusters) 
จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบรืหารส่วนจังหวัดสำพูน กับ องค์กรปกครองส่วนท้อง■ ถ่ินอ่ืน ตามที่ 
ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๖๒ เสียง

สมาชิกท่านใด ไม่เห็นซอน บันทึกข้อตกลงความร่วมรอ 
ในการจ ัดการขยะม ูลฝอยช ุมชนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องล ินภายใบทลุ่มพ ิ่นท ี (c Iนsters) 
จังหจัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหจัดลำพูน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอน ตามที่ 
ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง



ผลการลงมด
- อนุป้ต ๒๒ เสียง
- ไม,อนุมัด - เสียง
- งดออกเสียง ๑ ศน
- ต่อโบเบน ระเบียบวาระที ๔

ระเบียบวาระท ๔ การประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖® -
๒๕๖๕) แก้ไข ค?ง'ท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำพูน

ประรานลภๆฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติการประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖® -  ๒๕๖๕) แก้ไซ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การ 
บริหารส่วน:จังหวัดลาพูน ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุฝ็รณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่ว■ นจังหวัดสำพูบ 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังพวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค ์การบริหารส ่วนจ"งหวัดคาพ ูบ ไค้จัดห*า 

แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ฃององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ขานวน ๑ เล่ม เพื่อแก้ไขช้อผ็ดพลาดจากการพิมพ์เอกสาร ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงปัจจุบัน และเพื่อใช้ 
เป็นกรอบในการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจดามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาฃององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเนาไขIพื่มเต็มถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖® หมวด ๔ ข้อ ๒® การแก้ไขแผนพัฒนาห้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารห้องถิน 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัดและประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖® - 
๒๕๖๕) แก้ไข คร ั้งท ๑ /๒ ๕ ๖ ๕  ช อ งอ งค ์การบ ร ิห ารส วน จ ังห ว ัด ล าพ ูน  ประกาศไซ  ณ 
วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๔๘ และแก้ไฃเพื่มเติมสง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ค. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารห้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา 
ที่อนุมัติแล้วและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาห้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในห้องถิ่นทราบ 
โดยทั่วกันภายใบสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศไข้และปีดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยโ!ว่าสามสิบวัน”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้งการ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ค. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป



ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบการประกาศไซ้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ส.!©๕๖®) -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนแล้ว 
นะครับ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ
ประธานลภาๆ - ระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่

- ถ้าไม่มี “กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดลาพูน ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกท่าน ท่ีไต้เข้าร่วมประชุม 
ทำให้ภารกิจชองสภาฯ เสร็จส้ิน!ปด้วยดิ ”

- การประชุมในวันนี้ ขอปีสประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑©.๔๕ น.

โบรองความถกต้อง

ส.ต.ท.
(พมีภัทร 1รื4นมณี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
(นายธงขัย ครืธิหล้า)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผ้บันหกการประชม



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑ 0.00  น. ณห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประขุมตรวจรายงานฯ ในวันท่ี ๒® เมษายน ๒๕๖๕

.(สงช่ือ)
(นายเขม'ชาติ สุคันธวงศ)

ประธานกรรมการ

(ลงช่ือ)
(บายปวัณวัชร์ ศรพงษ)

กรรมการ

(ลงช่ือ) ^  กรรมการ
(นายสุรซัย ชัติป้ญญา)

(ลงซ่ือ) € ว ั - ก ร ร ม ก า ร
(นายบุญเลิศ อินบุรี)

r*
(ลงซ่ือ) ร ^ พ ก ร ร ม ก า ร

(นายธนารักษ์ วงค์ษา)

(นายพัฒนเดซ สม,บูรณ์,ชัย)

(ลงซ่ือ) ^ X
(นายสุรสทธ้ี วงค์การณ์)

กรรมการ/เลขานุการกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนได้มีมตรับรองรายงานการประชุมๆในคราวการประขุมสภา' 
สมัยริสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(นายกัลป๋ สะคำปีน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน


